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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓ 

วันศุกรท่ี  ๘  มกราคม  ๒๕๕๓   เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. 
ณ  หอง ๓๕๔๑๒  ชั้น ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๓. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๙. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๑๐. นายศรัณย  ภทัรพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๑. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๑๒. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๓. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
๑๔. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๕. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๖. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๗. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๘. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๓. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ไวกณูฑ  ทองอราม รองอธกิารบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๔. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๕. ผศ.ทัศนัย  ขัตติยวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๖. ดร.ปรียนันท  สิทธิจินดาร ผูชวยอธิการบดี 
๗. ดร.โกศล  อินทวงศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๘. นายจรัส  วีสุวรรณ คณบดีคณะนติิศาสตร 
๙. นายปราโมช  รวมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๐. ดร.หฤทัย  อนสุรราชกิจ (แทน) คณบดคีณะครุศาสตร 
๑๑. ผศ.จําเริญ  คังคะศรี (แทน) คณบดคีณะนเิทศศาสตร 
๑๒. ผศ.ทิพวรรณ  นิยมวงศ (แทน) คณบดคีณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 
๑๓. วาที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๔. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๑๕. น.ส.อรสา  ออนถาวร รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๖. นายสกล  กิจจริต หัวหนางานประชาสัมพันธ 
๑๗. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๑๘. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  กลาวอวยพรปใหม ๒๕๕๓ กลาวตอนรับ 
ดร.โกศล  อินทวงศ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 ๑.๒ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องการเขาพบ พล.อ.อ.กําธน  
สินธวานนท  องคมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  
 ๑.๓ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  แจงเรื่องการพบนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและรับทราบปญหาของนักศึกษา โดยมอบใหฝายบริหารดําเนินการแลวนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 ๑.๔ ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย แจงเรื่องการเขาสัมมนา จัดโดย
สถาบันคลังสมองแหงชาติ ซ่ึงขณะนี้สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสําหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหาร เพื่อพัฒนาสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มต ิ รับทราบ 
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วาระท่ี  ๒ เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๒.๑ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒) /ว ๑๕๐๕  ลงวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒  เร่ือง การสรางความเขาใจเกี่ยวกับปริญญากิตติมศักดิ์  ตามมติการประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดเห็นสมควรกําหนด
คําอธิบายเพื่อสรางความเขาใจในเรื่องปริญญากิตติมศักดิ์  วา ปริญญากิตติมศักดิ์นั้นเปนเรื่อง                        
ที่สถาบันอุดมศึกษาโดยสภาสถาบันไดประสาทแกผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีเกียรติคุณทําประโยชน                  
ทางวิชาการ  สมควรไดรับการยกยองใหเปนที่ประจักษตอสังคม  ซ่ึงเปนวุฒิที่แตกตางจากวุฒิ                   
ทางการศึกษาได  คํานําหนา “ดร.” ในบริบทของอุดมศึกษาจะใชเรียกเฉพาะผูที่สําเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาเอก  มิไดรวมถึงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษา             
ในการทําความเขาใจตอสังคม โดยใหแจงสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ๒.๒ รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี กลาวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ไดใหคําแนะนํา 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปไดดวยดี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

วาระท่ี  ๓ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒  วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒  
(ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มต ิ รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒   โดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องสืบเนื่อง จํานวน                   
๒๒  เร่ือง  โดยดําเนินการแลวเสร็จ ๕  เร่ือง  อยูระหวางการดําเนินการ ๑๗ เร่ือง  ซ่ึงมีเร่ืองสําคัญ                   
ที่นําเสนอ  ดังนี้ 

 ๔.๑ การพิจารณาปดหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการพิจารณาปดหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
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 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นควรใหเล่ือนไปพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป 
 ๔.๒ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นควรใหเล่ือนการนําเสนอไปในการประชุมครั้งตอไป  เนื่องจากมีรายละเอียด
และเปนเรื่องการพิจารณาเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๔.๓ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอโครงการจัดตั้ง                  
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓  เนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ 
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  มีมติเห็นชอบในหลักการ  โดยใหศึกษาแนวทางการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณากอนการเสนอการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 

 ๕.๑ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  กลาวถึงการเขาพบ พล.อ.อ.กําธน  สินธวานนท  
องคมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒  ณ ทําเนียบองคมนตรี  กรุงเทพมหานคร  และการประชุม
รวมกับคณะผูบริหารของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒  โดยให 
ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  รายงานสรุปการเขาพบองคมนตรีและการประชุมกับ
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม   อธิการบดี  แจงวารายงานสรุปการเขาพบ พล.อ.อ.กําธน  สินธวานนท  
องคมนตรี หนา ๓  สรุปไวยังไมถูกตอง เนื่องจากวันนั้นไดเรียนทานองคมนตรีวาการที่จะใหวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีมาสมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในขณะนี้นั้นยังทําไมได  
เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณียังไมมีปริญญาพยาบาลศาสตร  ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการ
ปริญญาพยาบาลศาสตรตองมีพระราชกฤษฎีกาปริญญานี้กอน  โดยการมีพระราชกฤษฎีกาปริญญานี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะตองมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นมากอน  โดยทานองคมนตรีได
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สรุปวา “ถาจําเปนตองมีปริญญาพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏรําไพพรรณีสามารถดําเนินการได  เพื่อรองรับในอนาคต และใหทําความเขาใจกับวิทยาลัย
พยาบาลดวย” แตเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไมไดบันทึกไว 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบให รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  
นําเสนอแนวทางการดําเนินการโครงการจัดตั้ง  โดยสรุปได ๒ แนวทาง คือ 
 -  แนวทางแรก คือ  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  เปนวิทยาลัยสมทบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 -  แนวทางที่สอง คือ  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบ  โดยใหดําเนินการดังนี้ 
  ๑.  แตงตั้งคณะทํางาน ๑ ชุด เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานโครงการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยพระปกเกลา-รําไพพรรณี 
  ๒. มอบให นายศรัณย  ภัทรพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ประสานทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเปนประธานคณะทํางาน 

วาระท่ี  ๖ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๖.๑ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการสรรหา
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๖ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. ๒๕๕๑     
  การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อยูระหวางการสรรหาผูแทนคณาจารย จํานวน ๒ คน ซ่ึงจะไดรายช่ือผูแทนคณาจารยในวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓  
คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวย 
  ๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
   ไดแก  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม 
  ๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
   ไดแก  ผศ.กนก  จุยคําวงศ 
  ๓. รองอธิการบดี   จํานวน  ๒  คน กรรมการ 
   ไดแก ๓.๑) ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม (รองอธิการบดีฝายบริหาร) 
    ๓.๒) รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
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  ๔. คณบดี   จํานวน  ๒  คน กรรมการ 
   ไดแก ๔.๑) รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ (คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ) 
    ๔.๒) นายปราโมช  รวมสุข (คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
 
  ๕. ผูแทนคณาจารย   จํานวน  ๒  คน กรรมการ 
   (อยูระหวางการดําเนินการสรรหา) 
  ๖. ผูอํานวยการ   จํานวน  ๑  คน กรรมการ 
   ไดแก  รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร (ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ) 
  ๗. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 
   ไดแก  น.ส.อรสา  ออนถาวร 
 ทั้งนี้  รายชื่อของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
จะครบถวนสมบูรณ ในวันศุกรที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ นี้  โดยจะดําเนินการเสนอคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบใหดําเนินการได และนําเสนอชื่อผูที่ไดรับการสรรหาตอที่ประชุม
ในครั้งตอไป 

 ๖.๒ การเปดขยายชั้นเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอการเปดขยายชั้นเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ ในปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นควรใหเล่ือนการนําเสนอไปในการประชุมครั้งตอไป   เนื่องจาก        
มีรายละเอียดตองพิจารณา 

 ๖.๓ โครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและดนตรี 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอโครงการรับนักศึกษา    
ผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและดนตรี  ดังนี้ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนโยบายดานการสงเสริมและขยายโอกาส
ใหแกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและดนตรี  ใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา   
จึงดําเนินโครงการรับนักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬาและดนตรี เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี   และโครงการนี้ผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒  เมื่อวันพุธที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  โดยมีขอเสนอแนะวาควรมีคณาจารยกํากับ
ดูแลนักศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อใหโครงการดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
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 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบตามที่เสนอ 

 ๖.๔ ขออนุมัตงิบคงคลังกอสรางลูว่ิงและสนามฟุตบอล 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอขออนุมัติงบคงคลัง
กอสรางลูวิ่งและสนามฟุตบอล   และขออนุญาตให ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม  รองอธิการบดีฝายบริหาร  
นําเสนอรายละเอียด  สรุปไดดังนี้ 
  ดวยการดําเนินการกอสรางสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
(สนามกีฬาศักดิเดชน) จะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ นี้  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการกอสราง 
ลูวิ่งและสนามฟุตบอล  เพื่อสามารถใหบริการนักศึกษาและประชาชนไดทันที  โดยงบประมาณการ
กอสรางสนามฟุตบอลและลูวิ่ง ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีลานสามแสนบาทถวน)  และระยะเวลากอสราง 
๑๒๐ วัน  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปโดยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติใช 
งบคงคลังกอสรางสนามฟุตบอลและลูวิ่ง  จํานวนเงิน  ๔,๓๐๐,๐๐๐  บาท (ส่ีลานสามแสนบาทถวน) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบ  โดยแกไขคําขออนุมัติเปนงบรายจายจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ในวงเงิน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (ส่ีลานสามแสนบาทถวน) 

 ๖.๕ ขออนุมัติเงินคงคลังจัดสรรคาตอบแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอขออนุมัติเงินคงคลัง
จัดสรรคาตอบแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหนําไปพิจารณารวมกันในวารที่ ๖.๑๗ 

 ๖.๖ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและ      
คาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคปกติ 
  ผศ.อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ (ราง)  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง การเก็บเงินคากจิกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคปกติ    
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นควรใหเล่ือนการนําเสนอไปในการประชุมครั้งตอไป 

 ๖.๗ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การเก็บเงินคากิจกรรมและ      
คาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคพิเศษ 
 ผศ.อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง การเก็บเงินคากจิกรรมและคาบํารุงกีฬานักศึกษา ภาคพิเศษ 
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 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นควรใหเล่ือนการนําเสนอไปในการประชุมครั้งตอไป 

 ๖.๘ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนในการ 
จัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร พ.ศ. ... 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การจายคาตอบแทนในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร พ.ศ. ... 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ ใหถอนวาระนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓  วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๓  เนื่องจากขาดขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๖.๙ หลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอหลักสูตรรายวิชา   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นควรใหเล่ือนการนําเสนอไปในการประชุมครั้งตอไป 

 ๖.๑๐ ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต        
แก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน  ๒  คน  คร้ังที่ ๒  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  โดยผานการพิจารณา
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ  เห็นชอบตามที่เสนอ 

 ๖.๑๑ การพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการพัฒนาระบบสภา
มหาวิทยาลัย   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒       
ไดมีมติรับทราบการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย  โดยมี รศ.เทื้อน  ทองแกว  เปนประธาน 
อนุกรรมการ  และนายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์   เปนรองประธานอนุกรรมการ  สวนคณะทํางาน 
มอบใหประธานอนุกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม  และขออนุญาตให รศ.เทื้อน  ทองแกว  
นําเสนอรายละเอียดตอไป 

  รศ.เทื้อน  ทองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้ง
เปนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
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๑. รศ.เทื้อน  ทองแกว ประธานอนุกรรมการ 
๒. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ รองประธานอนุกรรมการ 
๓. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค กรรมการ 
๔. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก กรรมการ 
๕. ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย กรรมการและเลขานุการ 
๖. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูชวยเลขานุการ 

  รศ.เทื้อน  ทองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ (ราง)       
กรอบการดําเนินงานพัฒนาสภามหาวิทยาลัย   จากการประชุมเมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  ดังนี้ 

๑. กําหนดงานหลักของการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
๑.๑ บทบาทและหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 
๑.๒ กรอบการทํางานของคณะอนุกรรมการ 
๑.๓ แผนการทํางานของคณะอนุกรรมการ 

๒. ระบบหรือกลไกที่สนับสนุนการทํางาน 
๒.๑ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.๒ คณะอนุกรรมการ 
๒.๓ คูมือการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

๓. บทบาทและหนาที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
๓.๑ กําหนดวัตถุประสงค 
๓.๒ เนื้อหาของการทํางาน 
๓.๓ กําหนดวิธีการดําเนินงาน 
๓.๔ กําหนดระยะเวลา  ๑  ป 
๓.๕ กําหนดแผนการทํางาน 

๔. พัฒนาระบบการประชุม  ๓  ระยะ 
๔.๑ กอนการประชุม 
๔.๒ ระหวางการประชุม 
๔.๓ หลังการประชุม 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
๑. (ราง) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทาลัย 
๒. กรอบแนวคิดทํางาน 

 มต ิ  เห็นชอบ  โดยใหดําเนินการดังนี้ 
๑. ใหเพิ่ม ดร.โชติ  เนืองนันท  เปนคณะอนุกรรมการ 
๒. ใหนําเสนอกรอบแนวคิดการทํางานในการประชุมครั้งตอไป 
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 ๖.๑๒ การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการถวายปริญญา        
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดังนี้ 

๑. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร   
แด  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

๒. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  
แด  สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ 

๓. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร      
แด  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามบรมราชกุมาร 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ  เห็นชอบตามที่เสนอ 

 ๖.๑๓ การอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการอนุมัติปริญญา
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ  ไมพิจารณา  เนื่องจากสภาวิชาการไมไดนําเสนอเรื่องนี้ตอสภามหาวิทยาลัย 

 ๖.๑๔ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 
๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๒ ไดมีมติอนุมัติ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจึงไดจัดทํา 
(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖   เพื่อเปนแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยตอไป      
ซ่ึงผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่             
๖ มกราคม ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ  เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีขอสังเกตวาควรกําหนดการวัดผลลัพธสุดทาย
ของคาเปาหมาย ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

 ๖.๑๕ การขออนุมัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการขออนุมัติจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในระหวางภาคเรียน   ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีการอนุมัติจบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง นั้น   ทําใหนักศึกษาบางคนที่สําเร็จการศึกษาระหวาง
ภาคเรียนเสียโอกาสการสมัครงาน  หรือการปรับเลื่อนขั้น ตําแหนง เงินเดือน   ดังนั้น มหาวิทยาลัย     
จึงเสนอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีการพิจารณาอนุมัติจบการศึกษาในระหวางภาคเรียน 
เพื่อประโยชนของนักศึกษาปริญญาตรีตอไป 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ  เห็นชอบตามที่เสนอ 

 ๖.๑๖ โครงการรับนักเรียนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดวยระบบรับตรง
จากหนวยงานกองบัญชาการนาวิกโยธิน 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอโครงการรับนักเรียน   
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ดวยระบบรับตรงจากหนวยงานกองบัญชาการนาวิกโยธิน   
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดมีนโยบายสงเสริมโอกาสการศึกษาตอ สําหรับนักเรียนที่เปน
บุตรธิดาของขาราชการทหารสังกัดกองบัญชาการนาวิกโยธิน  ตามคุณสมบัติที่ระบุไวในหลักสูตร       
ดวยระบบรับตรง  เพื่อใหไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ เห็นชอบตามที่ เสนอ   และใหขอเสนอแนะวาควรทําโครงการกับ
หนวยงานตํารวจดวย 

 ๖.๑๗ ขออนุมัติงบคงคลังจางผูบริหาร 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอขออนุมัติงบคงคลัง   
จางผูบริหารที่ใชเงินรายได  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓  จํานวน  ๔  ราย  ดังนี้ 

๑. ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย รองอธิการบดีฝายกิจการ  
๒. นายปราโมช  รวมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ดร.โกศล  อินทวงศ คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
๔. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

 ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณา 
 มต ิ  เห็นชอบตามที่เสนอ  และแกไขคําขออนุมัติเปนงบรายจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย 

วาระท่ี  ๗ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๗.๑ งบคงคลังและงบแสดงฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนองบคงคลังและงบแสดง
ฐานะการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ (ดังเอกสารประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 
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 ๗.๒ รายรับรายจายเงินนอกงบประมาณ ของงานจัดเก็บและหารายได 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุปรายรับรายจาย     
เงินนอกงบประมาณ ของ งานจัดเก็บและหารายได  ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ (ดังเอกสาร
ประกอบการชี้แจง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ  

 ๗.๓ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอคําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ที่ไดดําเนินการแลว  จํานวน  ๗  คําสั่ง  ดังนี้  
 ๑) คําสั่งฯ ที่ ๕๐/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ๒) คําสั่งฯ ที่  ๕๑/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 ๓) คําสั่งฯ ที่ ๕๒/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๔) คําสั่งฯ ที่ ๕๓/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๕)  คําสั่งฯ ที่ ๕๔/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ๖) คําสั่งฯ ที่ ๕๕/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิเทศศาสตร (โครงการจัดตั้ง) 
 ๗) คําสั่งฯ ที่ ๕๖/๒๕๕๒ เร่ือง แตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการจัดตั้ง) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ 

 ๗.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกําหนดการประชุม             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๒/๒๕๕๓  วันศุกรที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อรับทราบ 
 มต ิ รับทราบ  โดยมีกําหนดการประชุม ดังนี้ 
  ๑.  วันที่ ๕ - ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  
  ๒.  สถานที่จัดประชุมโรงแรมระยองรีสอรท จังหวัดระยอง 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  น. 

  
(ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 ผูบันทึกการประชุม  


